



ĐẠI SỨ QUÁN HỢP CHỨNG QUỐC HOA KỲ PHÒNG THÔNG TIN-VĂN HÓA

Tầng 3, Rose Garden Tower, 6 Ngọc Khánh St., Hà Nội
Tel: 831-4580 * Fax: 831-4601 * Email: irchano@pd.state.gov

**Tạo chí Điện tử của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Những Vấn đề Toàn cầu, Tập 8, Số 2, Tháng 6/2003**

NHỮNG NỖ LỰC CHỐNG LẠI NẠN BUÔN NGƯỜI

CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TUYÊN BỐ CHỐNG LẠI NẠN BUÔN NGƯỜI

Dưới đây là phần trích dẫn từ "Báo cáo về Nạn buôn người" lần thứ ba, đây là bản báo cáo thường niên do Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành nhằm nghiên cứu toàn diện trên phạm vi toàn cầu về những nỗ lực của các chính phủ trong việc chống lại nạn buôn người. Sau đây là phần "kinh nghiệm thành công" mô tả những biện pháp cụ thể, ít tốn kém hiện được nhiều nước đang phát triển thực hiện.

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ: CHIA SẺ KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG

Trong quá trình chuẩn bị Báo cáo về Nạn buôn người và thông qua sự hợp tác của Cơ quan chống Nạn buôn người với chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ trong suốt năm qua, hàng loạt các hoạt động đầy sáng tạo trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn người đã được giới thiệu rộng rãi. Trong đó có nhiều hoạt động đặc biệt đáng chú ý vì đó là những biện pháp có thể thực hiện lâu dài với chi phí thấp hoặc hoàn toàn không mất chi phí. Nhiều nước đang phát triển có tỷ lệ lao động trẻ em cao và phải đối mặt với nạn buôn bán trẻ em vì mục đích cưỡng bức lao động hoặc bóc lột tình dục. Để giải quyết vấn nạn này, một vài nước đã thành lập các ủy ban cảnh báo hoặc theo dõi để giúp chính quyền trong việc cứu giúp trẻ em, bắt giữ bọn buôn người và ngăn chặn nạn buôn người. Chính phủ ở một số nước nghèo đang tuyên truyền giáo dục cho cư dân về những khu vực thường có hiểm họa buôn người thông qua các cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo tôn giáo, sắc tộc hoặc cộng đồng ở địa phương; thành lập các câu lạc bộ quyền trẻ em ở trường học; tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội bao gồm các quảng cáo ngắn trên đài phát thanh hoặc truyền hình, phim hoạt hình, chương trình bình luận, kịch nói và tranh luận; và ký kết các hiệp định song phương và khu vực về chống nạn buôn người.

Sau khi lắng nghe các nạn nhân và sau đó kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, nhiều nước đang tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế có nhiều nguồn lực để giúp đỡ các nạn nhân.

"Thẻ đỏ chống sử dụng lao động trẻ em". Chính phủ các nước châu Phi, Tổ chức Lao động Quốc tế và Liên đoàn các Hiệp hội Bóng đá Quốc tế đã hợp lực cùng với các hãng hàng không, các cầu thủ bóng đá nổi tiếng của châu Phi, các ngôi sao ca nhạc và các đài phát thanh truyền hình trên toàn châu Phi để phát động một chiến dịch chống sử dụng lao động trẻ em trên toàn châu lục trong thời gian diễn ra giải bóng đá Cup châu Phi giữa các đội tuyển quốc gia. Các đài truyền thanh và truyền hình phát đi những bài hát và các thông báo dịch vụ công cộng trong suốt tháng diễn ra giải đấu. Trong chiến dịch này, các hãng hàng không cung cấp "thẻ đỏ" cho các cổ động viên đến xem các trận đấu để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với việc "đuổi ra" hay chấm dứt những hình thức bóc lột lao động trẻ em tồi tệ nhất. Chiến dịch này đang được nhân rộng ở các khu vực khác trên thế giới và sẽ được đưa vào Cup Bóng đá Thế giới lần tới. Một số nước châu Phi như Bờ Biển Ngà và Ghana tiếp tục sử dụng các quảng cáo nhanh chóng sử dụng lao động trẻ em trong các trận bóng đá của quốc gia và địa phương.

Tập trung vào các nhà vận tải. Chính phủ Benin tuyên truyền giáo dục cho những công ty vận tải và nghiệp đoàn vận tải cũng như các lái xe taxi và lái xe tải về những hiểm họa của nạn buôn người thông qua các cuộc họp, thuyết trình và biển báo trên đường. Ngoài ra, các ủy ban cảnh báo của địa phương sử dụng những người lãnh đạo ở địa phương và những phụ nữ có uy tín để giúp hợp pháp hóa ý nghĩa quan trọng của việc áp dụng các chế tài đối với bọn buôn người.

Ngăn chặn du lịch tình dục. Chính phủ Brazil đang đấu tranh chống lại du lịch tình dục bằng việc yêu cầu các khách sạn tích cực ngăn chặn nạn mại dâm trẻ em trong khu vực kinh doanh của họ. Các khách sạn tham gia vào chương trình này nhận được thêm một "sao" trong thang đánh giá chất lượng. Brazil còn phân phát tài liệu giới thiệu cho các khách du lịch để họ biết về những chế tài sẽ được áp dụng nếu họ sử dụng trẻ vị thành niên nhằm thỏa mãn tình dục. Chính phủ Gambia yêu cầu khách du lịch đưa tin cho cảnh sát thông qua một hệ thống báo tin đặc biệt về khách du lịch tình dục và hành vi bóc lột tình dục trẻ em. Chính phủ yêu cầu phải cung cấp dấu vân tay trước khi cấp giấy phép cư trú cho người nước ngoài nhằm kiểm tra hồ sơ tội phạm để không cho nhập cảnh những kẻ bóc lột tình dục trẻ em đã bị nhận diện. Dự luật Du lịch được trình lên Quốc hội để thông qua có quy định những biện pháp bảo vệ trẻ em trước những khách du lịch tình dục. Chính phủ Gambia và Chính phủ Hà Lan đã thành lập một đơn vị cảnh sát đặc biệt để theo dõi và truy tìm những kẻ đồng tính người Hà Lan ở Gambia.

Nhận thức xã hội. Chính phủ Mozambique đã hợp sức cùng các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế để tận dụng có sáng tạo những dịp lễ hội, các cuộc tranh luận của thanh niên trên toàn quốc, các điệu nhảy, vở kịch và áp phích nhằm nâng cao nhận thức xã hội về nạn mại dâm trẻ em. Họ đã cung cấp đầy đủ cho các đài phát thanh và truyền hình những thông tin quan trọng về chống bóc lột tình dục trẻ em. Chính phủ còn tổ chức những cuộc hội thảo cho cảnh sát để nhấn mạnh vai trò của họ trong việc bảo vệ trẻ em.

Vận động quần chúng. Chính phủ Bangladesh và các nhà tài trợ quốc tế đã tổ chức một chiến dịch tuần hành kéo dài một tháng trên toàn quốc để đẩy lên phong trào chống nạn buôn bán và các tội phạm khác đối với phụ nữ. Người dân Bangladesh và quan chức chính phủ đã tham gia

vào các cuộc tuần hành để tuyên truyền cho cộng đồng về cách thức tái hòa nhập xã hội, trợ giúp và chấp nhận các nạn nhân trở lại với cộng đồng.

Vận động trẻ em. Chính phủ Tanzania đang tuyên truyền giáo dục cho trẻ em về ý nghĩa quan trọng của việc chăm sóc lẫn nhau. Khi trẻ em thấy một trong số bạn bè bị lạm dụng hoặc sắp bị đem bán, chúng sẽ thổi một cái còi gỗ mà người ta đã dạy chúng cách tự tạo ra để báo hiệu có trẻ em cần được giúp đỡ. Khi nghe thấy tiếng còi báo nguy hiểm, các thành viên trong cộng đồng sẽ đến cứu đứa trẻ.

Lắng nghe những trẻ em bị bóc lột. Chính phủ Sierra Leone tổ chức một chương trình phát thanh có tên gọi là “Tiếng nói của trẻ em” do chính các em thực hiện và dành cho các em để giúp chúng phục hồi tâm lý sau cuộc nội chiến.

Cấm trẻ em làm nài lạc đà. Chính phủ các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) đi đầu trong việc thực hiện lệnh cấm sử dụng trẻ em thiếu tuổi, thiếu cân làm nài trong các cuộc đua lạc đà. Người ta tiến hành kiểm tra ADN để xác định tỷ lệ trẻ em đến UAE để làm nài lạc đà và việc chụp X-quang xương tay giúp xác định tuổi của những trẻ em xin làm nài lạc đà. Những biện pháp này ngăn chặn việc sử dụng các giấy tờ giả về nhân thân.

Hợp tác xác định nơi đi-nơi đến. Cảnh sát UAE và các tổ chức phi chính phủ của Uzbekistan đang hợp tác để cứu và hồi hương các nạn nhân. UAE cũng đang hợp tác với Chính phủ Bangladesh để hồi hương cho những trẻ em làm nài lạc đà. Chính phủ Saudi Arabia đã mở một trung tâm thông tin ở Sri Lanka, một nguồn cung cấp chủ yếu lao động ra nước ngoài, nhằm tuyên truyền cho những người lao động nước ngoài về các quyền và trách nhiệm của họ và về các đặc điểm văn hóa ở Ảrập Xêút. Việc này được thực hiện trong một nỗ lực nhằm giúp những người có thể ra nước ngoài lao động - đặc biệt là phụ nữ - có thể làm quen nhanh hơn với cuộc sống ở vương quốc này và giúp phòng ngừa những hiểu lầm với chủ sử dụng lao động. Cửa nhập cảnh riêng dành cho người lao động nước ngoài tại các sân bay ở Ảrập Xêút được sử dụng để cung cấp cho người lao động thông tin về các quyền và trách nhiệm của họ cũng như các điểm liên hệ những lúc họ cần sự trợ giúp. Nước Anh đã chỉ định những công tố viên làm nhân viên liên lạc ở những nước là nguồn cung cấp lao động nước ngoài cũng như ở Tây Ban Nha, Italia và Pháp.

Khen thưởng hoạt động thực thi pháp luật. Ở Andhra Pradesh, Ấn Độ, việc đánh giá công tác của nhân viên thực thi pháp luật được kết hợp với việc xem xét những nỗ lực của họ trong việc bắt và điều tra những kẻ buôn người.

Trợ giúp nạn nhân. Chính phủ Maroc có các nhân viên hoạt động xã hội chuyên hỗ trợ việc trả những bé gái về với gia đình ở trong nước. Các nhà ngoại giao Maroc ở những nước mà trẻ em bị đưa đến được tập huấn về nạn buôn người và họ đến các cộng đồng nhập cư người Maroc để tìm các nạn nhân. Chính phủ Sri Lanka giao nhiệm vụ cho các nhân viên hoạt động xã hội đến đại sứ quán Sri Lanka ở những nước Trung Đông để trợ giúp cho các nạn nhân. Nước Cộng hòa Kyrgyzstan mở các văn phòng lao động để xác định những công dân bị lừa đảo lao động ở Nga. Sĩ quan cảnh sát ở Ucraina hợp tác chặt chẽ với một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ để trợ giúp cho các nạn nhân.

Giám sát biên giới. Ở Nepal, những người từng là nạn nhân đã hợp tác với các quan chức biên phòng để nhận diện những kẻ buôn người và nạn nhân của chúng ở những cửa khẩu quan trọng. Những người này có thể nhận ra ngay những nạn nhân tiềm tàng và kịp thời giúp đỡ họ. Chính phủ Colombia đã cử quan chức đến các sân bay để nhận diện và nói chuyện với những người có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của bọn buôn người trong lúc họ ngồi chờ máy bay để ra nước ngoài. Trong nhiều trường hợp, họ đã thành công trong việc tuyên truyền giáo dục cho những người phụ nữ về các hiểm họa của nạn buôn người và nhiều người đã lựa chọn không rời bỏ đất nước. Chính phủ Rumania hỗ trợ cho việc hợp tác thực thi pháp luật đối với việc qua lại biên giới và phối hợp chống nạn buôn người cũng như hợp tác thực thi pháp luật trong toàn khu vực.

Bảo vệ nhân chứng. Chính phủ Sri Lanka khuyến khích việc sử dụng băng ghi hình lời khai của trẻ em và các nạn nhân khác làm bằng chứng trong các phiên tòa xét xử bọn buôn người để làm giảm bớt nỗi đau khổ của các nạn nhân.

Hợp tác giữa Chính phủ và tổ chức phi chính phủ trong việc thực thi pháp luật. Chính phủ Thái Lan thành lập một cơ quan hỗn hợp gồm các quan chức chính phủ và nhân viên của tổ chức phi chính phủ để xây dựng và thực hiện các chiến lược chống nạn buôn người một cách toàn diện. Các tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm xác định các nạn nhân, chuyển thông tin cho chính phủ để tấn công các nhà chứa và sau đó cung cấp tên và địa chỉ của nạn nhân cho các tổ chức phi chính phủ để họ nhận được sự che chở và trợ giúp. Các tổ chức phi chính phủ phát hiện các thông tin như tên và địa chỉ của bọn buôn người do các nạn nhân cung cấp và chuyển cho chính phủ để hỗ trợ công việc của cảnh sát. Quy trình này tạo nên sự trao đổi thông tin thường xuyên ở cấp chiến thuật hành động. Tại bang Edo ở Nigeria cũng có một Lực lượng đặc nhiệm tương tự chuyên đảm bảo việc thực thi pháp luật.

Công khai danh tính những kẻ bảo kê. Ngoài việc đóng cửa các nhà chứa nơi thu nhận các nạn nhân của bọn buôn người, cảnh sát Hàn Quốc đã đe dọa sẽ công khai danh tính của các chủ nhà chứa và những kẻ bảo kê. Nhiều chủ chứa là những công dân mẫu mực và việc này đã chứng tỏ là biện pháp ngăn ngừa có hiệu quả.

Bài viết có trên Internet tại:

<http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0603/ijge/gj08.htm> (tiếng Anh)

http://vietnam.usembassy.gov/wwwhta95_8.html (tiếng Việt)